

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไตรมาสที่ ๒ - ๓/๒๕๖๗</p>	<p>คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๒ - ๓/๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>๒. การจ้างผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๘</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณาขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ และมีมติอนุมัติขอบเขตงานการจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๘ นั้น สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๘ และเห็นชอบให้นำส่งรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๘ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีต่อไป ตามเสนอ</p>
<p>๓. ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ...</p>	<p>ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้พิจารณาร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ... พร้อมร่างระเบียบลำดับรองที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากรอการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับร่างระเบียบกลาง โดยมีข้อสรุปเฉพาะส่วนแรกตั้งแต่ข้อ ๑ - ๖ นั้น</p> <p>คณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ... ต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยพิจารณาเสร็จสิ้นถึง ข้อ ๒๑ ในหมวด ๔ การใช้จ่ายเงิน การจ่ายเงิน และการยืมเงินโดยตรง</p> <p>มติที่ประชุม ให้นำเสนอร่างระเบียบส่วนที่เหลือในการประชุมคณะกรรมการนโยบายนัดพิเศษในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นทั้งฉบับต่อไป</p>
<p>๔. รายงานประเด็นสำคัญจากผลการตรวจสอบ</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลักผู้ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ของ ส.ส.ท. ในสำนักสื่อดิจิทัลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พบประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงระดับสูง ๓ ประเด็น จึงมีมติให้แจ้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ ดังนี้</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๑) การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของ ส.ส.ท. พบช่องโหว่และการดำเนินการป้องกันที่ยังไม่เหมาะสม</p> <p>๒) พื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบ AWS (S3 Buckets) บางรายการเปิดให้สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน และ</p> <p>๓) ระบบป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บไซต์ของ ส.ส.ท. (Web Application Firewall on Cloud : WAF) ซึ่งมี License จำนวน ๖๐ URL แต่พบการใช้งานระบบ WAF กับเว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จำนวน ๑๔ URL</p> <p>ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเห็นว่าผลการตรวจสอบที่พบครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อองค์การ จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร พร้อมกันนี้ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้</p> <p>๑. ควรจัดทำหรือทบทวนนโยบายการบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบการให้สิทธิ์ (Authorization) เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการดำเนินงานขององค์การ รวมถึงควรทบทวนการจัดทำ Data Inventory ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการระบุและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่องค์การมีอยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่อ่อนไหวจนเกิดความเสียหายแก่องค์การได้</p> <p>๒. ควรอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ควรตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดเพื่อค้นหาจุดอ่อนโดยละเอียดทั้งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันที่ และนำไปวางแผนยุทธศาสตร์และเตรียมงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และยั่งยืน</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๕. ผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ผังรายการออนไลน์ และแผนสื่อสารการตลาด ไตรมาส ๔/๒๕๖๗</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ วรรคสอง กำหนดให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จัดทำผังรายการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกสามเดือน นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๗ จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมได้อภิปรายถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำผังรายการออนไลน์ โดยบางส่วนเห็นว่าหากไม่ใช้รายการสดสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที และบางส่วนเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องกำหนดตารางเวลาการเผยแพร่ไว้เพื่อสร้างการจดจำของแผนรายการที่รอรับชม พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๑. ควรจัดผังรายการทั้ง ๓ ช่องทาง รวมถึงวิธีการเผยแพร่รายการและการประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทางให้มีการหนุนเสริมเพื่อเพิ่มการรับชมและขยายฐานผู้ชมตามความสนใจ ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเมื่อครั้งนำเสนอผังรายการฯ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ แล้ว</p> <p>๒. ในการนำเสนอสถิติการรับชมรายการออนไลน์โดยการจัดอันดับจำนวนการรับชมในกลุ่มรายการที่มีจำนวนวันออกอากาศไม่เท่ากันนั้น จะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างแท้จริง จึงควรให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะช่วยวิเคราะห์และหาวิธีการจัดอันดับ และอาจสอบถามผู้ผลิตรายการว่าต้องการให้สะท้อนข้อมูลในลักษณะใด เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงรายการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป</p> <p>๓. เนื่องด้วยมีการตั้งชื่อรายการเป็นคำภาษาอังกฤษหรือมีคำภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วยหลายรายการ จึงควรสำรวจว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรหรือไม่</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๖. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดหน้าจอ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานการดำเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดหน้าจอ เดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงขอรายงานคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๗. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ และรับรองสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>

หมายเหตุ

คณะกรรมการนโยบายพิจารณาว่า “หนังสือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” เป็นวาระลับ